

**ด่วนที่สุด**  
ที่ ทส (กกวล) ๑๐๐๙ / ๒๐๐๙๓



กทศ. 156.11  
วันที่ 20 ตุลาคม  
เวลา 16-00

สทศ. (eMail)  
ส่ง : กทศ.  
รับที่ : ๘14380/64  
30 ธ.ค. 2564 เวลา 17.30 น.



**ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา**  
**เรื่องที่ ๓**

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอม่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ และขอยกเว้นการปฏิบัติตาม  
มติคณะรัฐมนตรีในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์ หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อดำเนิน  
โครงการพัฒนาตอยตุง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี **จัดเข้าวาระ.....** - 4 ส.ค. 2565

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๕๔๔๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  
วงศ์สุวรรณ) ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ  
พิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขอม่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ  
และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์ หรือรักษาสภาพแวดล้อม  
ของพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาตอยตุง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อการขอม่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์  
หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาตอยตุง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์  
จังหวัดเชียงใหม่ ของกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก เนื่องจากโครงการพัฒนาตอยตุง จังหวัดเชียงราย  
และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ  
การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ลำดับที่ ๓๓ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ  
กำหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ ทุกขนาด ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ในชั้นขออนุมัติหรือในชั้นขออนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณี ยกเว้น ๓๓.๑ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ  
การพัฒนาชุมชนและการจัดที่ดิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ ๓๓.๓ โครงการ กิจการ หรือ  
การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ได้เข้าใช้ประโยชน์ก่อนวันที่ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้ ซึ่งได้ดำเนินการ  
ตามวัตถุประสงค์เดิม และไม่มีการขยายพื้นที่ให้แตกต่างไปจากเดิม โดยโครงการพัฒนาตอยตุง จังหวัด  
เชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental  
Accounting Report: รายงาน EAR) เสนอกรมป่าไม้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายการข้อมูล

ด้านสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Accounting Report: รายงาน EAR) โครงการพัฒนาอtoyตุ้ง จังหวัดเชียงราย ของกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก จำนวน ๓ โครงการ และคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Accounting Report: รายงาน EAR) โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ของกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบกแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันกรมชลประทานได้จัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพิจารณา โดยโครงการดังกล่าวมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอtoyตุ้ง ดังนั้น กองทัพบก กระทรวงกลาโหม จึงควรประสานการดำเนินงานร่วมกับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนในพื้นที่โครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรรมการและเลขานุการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐ (ไชยยันต์)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๗๒๕ ๔๗๕๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ neb@onep.go.th